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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการกองทุนชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูยากไรอําเภอตากฟา  

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 

วันท่ี 10 สิงหาคม ๒๕๖๐  
ณ  หองประชุมท่ีวาการอําเภอตากฟา ชั้น ๒ 

ผูมาประชุม 

๑. นายวุฒิพงษ สุภัควนิช  นายอําเภอตากฟา    ประธานคณะกรรมการ 
๒. นางวีนัส อาจแกว  (แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองตากฟา  กรรมการ 
๓. นายอํานาจ นอยขํา  ผูอํานวยการโรงพยาบาลตากฟา   กรรมการ 
๔. นายสกล คลังพลอย  สาธารณสุขอําเภอตากฟา    กรรมการ 
๕. นางวัชรี สินธุศิริ  พัฒนาการอําเภอตากฟา    ติดราชการ 

๖. นายปรีดาภัทร เต็งสกุลนาม ประธานชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ อําเภอตากฟา กรรมการ 
๗. นางอรษา มาดีประเสริฐ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข อําเภอตากฟา กรรมการ 
๘. จ.อ.เสนห สนิทชาติ  ปลัดอําเภอตากฟา     กรรมการ 
๙. นายวสันต ญาณะทัย  รองนายก อบต.พุนกยูง    กรรมการ (แทน) 
๑๐. นายวินัย แจมสวาง  ปลัดอําเภอตากฟา    กรรมการ 
๑๑. นายขรรชยั สมสร  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.ลําพยนต  กรรมการ 

๑๒. นายธนกฤต พงศภูมิพิพัฒน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ตากฟา กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นายประวิทย เชียงมาว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ตากฟา  กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
๑๔. นางสาวนวมน อินเทศ นักกายภาพบําบัด รพ.ตากฟา   กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
 
 

ผูไมมาประชุม 

๑. พระเทพปญญาภรณ  รองเจาคณะภาค ๔    ติดกิจนิมนต 

๒. นายสุนทร ศรีเมฆ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอตากฟา     ติดราชการ 

๓. นายบุญเลิศ ปานอุดมลักษณ นายกเทศมนตรีตําบลตากฟา   ติดราชการ 

๔. นายเรวัต เกิดแสง  นายกเทศมนตรีตําบลอุดมธัญญา   ติดราชการ 

๕. นายนคร แจมวิจิตรโต  ประธานชมรมกํานันผูใหญบาน อําเภอตากฟา ติดราชการ 

๖. นายภคพล ชมวรกุลธํารง ปลัดอําเภอตากฟา    ติดราชการ 

๗. นางสาวรุงเรือง ไขแสง  ปลัดอําเภอตากฟา    ติดราชการ 

๘. นายจักรกฤษณ บูรณกิติภิญโญ ปลัดอําเภอตากฟา    ติดราชการ    

๙. นายสิมา ราชาวงษ  ผูจัดการ ธกส. สาขาตากฟา   ติดราชการ 

๑๐. นายปรเิชษฐ เยยกระโทก ผูจัดการธนาคารออมสิน สาขาตากฟา  ติดราชการ 

๑๑. นางสาววีระยา คํารินทร เสมียนตราอําเภอตากฟา    ติดราชการ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายวุฒิพงษ สุภัควนิช นายอําเภอตากฟา ประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนชวยเหลือผูดอยโอกาส

และผูยากไรอําเภอตากฟา ไดกลาววา “การเปดบัญชีกองทุนฯ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว ในครั้งนี้เชิญประชุมเพ่ือ

เชิญมาปรึกาหารือแนวทางการใชจายเงินของกองทุนใหเปนไปอยางโปรงใส และใหคณะกรรมการทุกทานรวมกัน
บริหารจัดการตามบทบาทหนาท่ี ณ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕60 ยอดเงินในบัญชีรวมท้ังสิ้น 433,145.46 บาท และ
ยังมียอดเงิน อยูท่ีปลัดรุงเรือง ไขแสง อีกสวนหนึ่งซ่ึงจะนําฝากเขาบัญชีตอไป 

ในสวนของการเบิกจายเงินกองทุน เราควรกําหนดวา ควรจะมีการใชจายอยางไร?  ถานายอําเภอตากฟา/
ผอ.รพ.ตากฟา/ทานนายกฯ บุญเลิศ ไมอยู หากจะใชจายเงินจากกองทน จะมีวิธีดําเนินการอยางไร? นอกจากนี้ ผูท่ี
เคยรวมบริจาค และผูริเริ่มแนวคิดนี้ มีความกังวลวาการดําเนินงานจะไมยั่งยืน ในวันนี้ ขอใหรวมเสนอ แสดงความ
คิดเห็น รูปแบบการชวยเหลือประชาชนท่ีชัดเจน ไดแก 

(1) ท่ีมาเยี่ยมประกอบดวยใครบาง? 
(2) ควรชวยเหลือเทาไหร อะไรบาง?  
(3) ควรชวยเหลืออะไรเพ่ิมเติมไดบาง? เชน คาเดินทาง, คาท่ีพักฯ เปนตน 
อีกสวนหนึ่ง เรานาจะใชรูปแบบการเยี่ยมบาน, การขยายผล, การ Follow up โดยใชรูปแบบของลุงยิ้มและ

ปาหยวก Model เปนตน เราอาจนมัสการทานเจาคณะอําเภอตากฟาเปนท่ีปรึกษารวมดวย ในสวนการใชจายเงิน ไม
ขัดกรอบราชการ ใหสรปุ Case ทุกครั้งท่ีออกเยี่ยม  

ในสวนกรรมการ ใหใชตําแหนง ปลัดอําเภอประจําตําบลทุกตําบล แทนรายบุคคล สําหรับสวนราชการหรือ
ตัวแทนองคกร ในคําสั่งใหระบุเปนชื่อตําแหนงแทน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  

- รับรอง - 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ แนวทางการดําเนินงานและการใชจายเงินของกองทุน 
นพ.อํานาจ นอยขํา ผูอํานวยการโรงพยาบาลตากฟาไดชี้แจงวางแนวทางการท่ีเปนกองทุนฯ วาควรกําหนด

นิยามกวาง ๆ เชน “บุคคลท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาสมควรชวยเหลือ” แทนบุคคลท่ีระบุในรางแนงทาง
การดําเนินงานของกองทุนฉบับเดิม และใชชื่อวา “ระเบียบการใชเงินกองทุนชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูยากไร
อําเภอตากฟา” 

- ท่ีประชุมรับทราบ 
พัฒนาการอําเภอตากฟา กลาววา “ควรมีการเผยแพรและประชาสัมพันธใหผูนําองคกร ผูนําทองถ่ิน ผูนํา

ทองท่ีเขารวมเยี่ยม Case ทุกครั้ง และทุกราย”  
- ท่ีประชุมรับทราบ 

นายขรรชัย สมสร กลาววา “กระบวนการวินิจฉัยการใหความชวยเหลือ ควรเปนธรรมและเหมาะสม การ
จัดทําทะเบียนขอมูลเบื้องตน, มีแบบบันทึก, มีแบบฟอรมเพ่ือจัดเก็บขอมูลผูท่ีสมควรจะไดรับการชวยเหลือตอไป 
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- ท่ีประชุมรับทราบ 
นายอําเภอตากฟากลาวเพ่ิมเติมวา ภารกิจเพ่ิมเติมและควรตอเนื่อง คือ การชวยเหลือ/ดูแล/บูรณาการ/สง

ตอ ขอมูลใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใหการชวยเหลือโดยระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) 
- ท่ีประชุมรับทราบ 

สาธารณสุขอําเภอตากฟา กลาวเพ่ิมเติมวา การกําหนดแบบฟอรมควรทําในนามของกองทุนฯ และในสวน
ของการสนับสนุนคาใชจาย ในการออกเยี่ยมแตละเคส ขอเสนอดังนี้ คือ 

๑. เบี้ยยังชีพ จายเปนเงินสดทุก case ท่ีเยี่ยมเปนเงิน 500 บาท 
๒. ของเยี่ยม กําหนดมูลคาสิ่งของท่ีใชเยี่ยม (ของอุปโภค/บริโภค) มูลคา ๓๐๐ บาท 
๓. หากคณะกรรมการ พิจารณาแลวเห็นวา รายนั้น ๆ ควรมีการดูแลตอเรื่อง หรือจําเปนตองจัดหา

วัสดุ, อุปกรณ หรือคาใชจายจําเปนอ่ืน ๆ ใหแจงเปนราย ๆ ไป 
- ท่ีประชุมรับทราบและใหดําเนินการตามท่ีเสนอ 

นายอําเภอตากฟา กลาวเพ่ิมเติมวา “การชวยเหลือดานอุปกรณ ถาจะใหการชวยเหลือ หยิบยืม เชน 
เครื่องชวยหายใจ (ถัง oxygen), เตียงนอนผูปวย, ท่ีนอนลม, รถเข็น wheel chair ใหผูท่ีตองการและจําเปนจะตอง
ใช ใหมาติดตอท่ีศูนยสนับสนุนอุปกรณของกองทุนฯ 

นอกจากนี้ ใหทีมงานหมอครอบครัว สรุปเคส ท้ังกอนเยี่ยม และหลังเยี่ยมทุกเคส ในการไปเยี่ยมแตละครั้ง 
จะมีสัญลักษณอะไรไปเยี่ยมบาง ใหผูรับเยี่ยมทราบวา เรามาในนามของกองทุน นอกจากนี้ หากผูปวยรายใด ตองสง
ตอไปรักษาท่ี รพ.สวรรคปรารักษ นอกจากใชรถของ รพ.ตากฟาแลว ประสานใหทองถ่ิน จัดรถเพ่ือรับสงผูปวยไปท่ี 
รพ.สปร. ในรายท่ีไมสามารถเดินทางไปเองได 

- ท่ีประชุมรับทราบ 
นพ.อํานาจ นอยขํา เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ ขอใชเงินกองทุนจัดซ้ือเครื่องใหยาใหผิวหนัง ในราคา

27,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง 
- คณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบใหใชเงินกองทุนฯ จัดซ้ือได จํานวน 1 เครื่อง 

นายอําเภอตากฟา แจงในท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา “ควรกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ๒ เดือน
ตอ 1 ครั้ง 

- ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไมมี - 

              

       (นายธนกฤต พงศภูมิพิพัฒน) 

             นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ 

          ผูจดบันทึกการประชุม 

  

 

                     (นายสกล คลังพลอย) 

         สาธารณสุขอําเภอตากฟา 

        ผูตรวจรายงานการประชมุ 

ปดประชุมเวลา 16.00 น. 


